



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
ทั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับ
การประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งค่าครองชีพ
ของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงินประจำ ตำแหน่งจำนวน (บาท)
๑	นางวิไลพร ฉายะรณี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๕๔)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายประพาศน์ รัชตะสัมฤทธิ์)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางวิไลพร ฉายะระถิ
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๙ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๕๖)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๒ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๕๖)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๙ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๕๖)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๕๑๑๑๖๙๐๙๗</p>
<p>๒. การพิจารณาคณะลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๓</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

ผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางวิไลพร ฉายะระถิ
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และมีภาวะฟอสฟอรัสในเลือดสูง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๑ เดือน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลสิรินธรกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๕๙ ปี HN ๓๘๘๘๘/๔๙ สถานภาพสมรส โสด นับถือศาสนาพุทธ ภูมิลำเนากรุงเทพมหานคร มีภาวะไตวายเรื้อรังได้รับการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ สาเหตุของไตวายเรื้อรังเกิดจากโรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยฟอกเลือด ๒ ครั้งต่อสัปดาห์ ระยะเวลาฟอกเลือดครั้งละ ๔ ชั่วโมง โดยใช้เส้นสำหรับฟอกเลือดชนิดถาวรแบบ Arteriovenous Graft (AVG) ที่แขนขวาส่วนบน ขณะรับไว้ในการดูแลเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๐๐ น. ผู้ป่วยมาฟอกเลือดและตรวจเลือดตามนัด แรกรับที่หน่วยไตเทียม วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๕ องศาเซลเซียส อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที อัตราการเต้นของหัวใจ ๘๔ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๓๐/๗๐-๑๖๙/๘๖ มิลลิเมตรปรอท ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี เดินมาหน่วยไตเทียมได้เอง ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ตรวจร่างกายโดยทั่วไปพบอาการบวมบริเวณใบหน้า ขาบวมเกรด ๒ ฟังปอดไม่มีเสียง Crepitation จากการซักประวัติพบว่าผู้ป่วยรับประทานอาหารได้ปกติไม่มีคลื่นไส้อาเจียน ผลการตรวจเลือดพบภาวะฟอสฟอรัสในเลือดสูง ๖.๖ mg/dl (ค่าปกติ ๒.๗-๔.๕ mg/dl) รายงานแพทย์รับทราบผลเลือดของผู้ป่วย แพทย์รักษาโดยให้ยาแคลเซียมชนิดรับประทานครั้งละ ๓ เม็ด ร่วมกับให้ยา Fosrenal ชนิดรับประทานครั้งละ ๑ เม็ด รับประทานพร้อมอาหารเพื่อดึงฟอสเฟตออกจากร่างกาย (phosphate binder) ปรับเปลี่ยนความเข้มข้นของน้ำยาฟอกเลือดเป็น K๒ Cal๒.๕ HCO₃๒ เพื่อลดระดับแคลเซียมในเลือด แจ้งผลการตรวจเลือดให้ผู้ป่วยรับทราบ พูดคุยซักถามรายการอาหารที่รับประทานเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา พบว่าผู้ป่วยรับประทานขนมปังและน้ำเต้าหู้ติดต่อกันหลายวัน อธิบายให้ผู้ป่วยทราบถึงอันตรายจากภาวะฟอสฟอรัสในเลือดสูง ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวในการรับประทานอาหารโดยจำกัดอาหารที่มีฟอสเฟตสูง ตรวจสอบให้ผู้ป่วยรับประทานยาและมารับการฟอกเลือดตามแผนการรักษาอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยซักถามข้อสงสัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพยาบาล สำหรับการฟอกเลือดครั้งต่อไป ผลการตรวจเลือดเพื่อติดตามผลการรักษา ในวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ระดับฟอสฟอรัสในเลือด ๔.๖ mg/dl ประเมินผลการพยาบาล ระยะเวลา ๑ เดือน ๕ วัน เยี่ยมผู้ป่วยขณะมารับการฟอกเลือด จำนวน ๘ ครั้ง พบว่า ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไข ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะทำการฟอกเลือดและขณะอยู่ที่บ้าน ผู้ป่วยคลายความวิตกกังวลพร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยมารับการฟอกเลือดอย่างสม่ำเสมอ และมีความมั่นใจในการดูแลตนเองมากขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะได้รับการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
๒. บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนางานด้านการพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและมีภาวะฟอสฟอรัสในเลือดสูง
๓. หน่วยงานมีแนวทางในการให้การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและมีภาวะฟอสฟอรัสในเลือดสูง

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ โครงการ กลุ่มช่วยเหลือตนเอง (Self Help Group) ในผู้ป่วยโรคต่อกระดูก โรงพยาบาลสิรินธร
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคต่อกระดูกที่มารับบริการที่แผนกจักษุ โรงพยาบาลสิรินธร ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการดูแลตนเอง และการแก้ปัญหาาร่วมกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคต่อกระดูกที่มารับบริการที่แผนกจักษุ โรคต่อกระดูกที่มารับบริการที่แผนกจักษุ โรงพยาบาลสิรินธร มีสัมพันธภาพกับ ผู้อื่นได้ดีขึ้น ได้รับการยอมรับในความเป็นบุคคล มีความเครียดลดลง และปรับตัวได้ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓. เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้บริการทางสุขภาพแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการที่แผนกจักษุ

โรงพยาบาลสิรินธร

เป้าหมาย

๑. ผู้ป่วยเกิดความตระหนักในการดูแลตนเองและให้ความสำคัญในขั้นตอนการรักษาพยาบาล
๒. เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการและ ระหว่างบุคคลภายในกลุ่ม
๓. เกิดกลุ่มช่วยเหลือตนเอง ผู้ป่วยโรคต่อกระดูก โรงพยาบาลสิรินธร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยที่มารับบริการที่แผนกจักษุ โรงพยาบาลสิรินธร ได้รับการช่วยเหลือและให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีการนำรูปแบบตัวอย่าง Role model ของสมาชิกในการปฏิบัติตัวที่ดีในการดูแลตนเองไปใช้
๒. ผู้ป่วยที่มารับบริการที่แผนกจักษุ โรงพยาบาลสิรินธร มีโอกาสได้ระบายความรู้สึก ความเครียด ความคับข้องใจ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยลดความเครียด สามารถยอมรับปัญหาความเจ็บป่วย มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถปรับตัวในการดำเนินชีวิตประจำวันได้
๓. ผู้ป่วยที่มารับบริการที่แผนกจักษุ โรงพยาบาลสิรินธร มีศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร เป็นแหล่งข้อมูล แหล่งรวมจิตใจ เป็นเครือข่ายในการแก้ปัญหาาร่วมกัน ก่อให้เกิดประโยชน์ในการดูแล การรักษา การป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆรวมทั้งเกิดความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ